

Tam Kỳ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Viết bởi adminVHTT

Chủ nhật, 22 Tháng 5 2016 09:39

Trong những ngày cuối năm tin và kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến ngày này có thể nói cả huyện chính thức trở thành phố Tam Kỳ đã chuẩn bị chu đáo và mĩ mãn, để sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.



Tam Kỳ chú trọng tuyên truyền các đường lối quan trọng cho cuộc bầu cử.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Trong cuộc bầu cử lớn này, toàn thành phố có 117 khu vực bầu cử, với 82.239 cử tri, trong đó có 06 khu vực bầu cử riêng của lực lượng vũ trang, 02 khu vực bầu cử của các trường chuyên nghiệp. Đới tá Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng Công an thành phố cho biết, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, Công an thành phố đã chủ động tổ chức công an xã, phường xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Thành lập tổ tuần tra bảo vệ an toàn các khu vực bầu cử, có các phương án giải quyết, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đến nay, thị trấn đã có 109 tổ an ninh tổ chức tại 109 khu dân cư.

Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình và sinh hoạt thực tế tình hình không để phát sinh tiêu cực. Đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cuộc bầu cử minh bạch. Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm – Đới trưởng Đới CSGT Công an Tam Kỳ cho biết, từ ngày 10.5 đến nay, lực lượng CSGT Công an thành phố tăng cường tuần tra chốt 26 chốt ra quân tuần tra, kiểm soát, với 110 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, chủ yếu trên các tuyến đường trọng điểm như: Quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 615, 616, đường nội thị và các tuyến đường liên xã, kết hợp sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản 225 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 89 phương tiện, phạt tiền 296 trường hợp với số tiền hơn 164 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: Chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chạy quá số người quy định, quá tải; vi phạm vận chuyển đồ cồng kềnh khi đi vào khiên phương tiện giao thông; dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định; vận chuyển hàng hóa không đúng quy định; đi ngược chiều; đi ngược chiều cấm.

Tại các địa bàn trọng điểm và khu vực phòng ngừa xã hội Tam Thanh, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được đặc biệt quan tâm. Ông Trần Văn Bé – Chủ tịch UBMT TQVN xã Tam Thanh cho biết: Toàn xã có 4584 cử tri đi bầu cử và 7 đơn vị bầu cử. Lực lượng công an, phường và dân quân xã và cán bộ chiến sĩ đơn vị biên phòng Tam Thanh đã xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử, kết hợp tuần tra trên toàn địa bàn. Không để các điểm nóng xảy ra tuyên truyền, phá hoại cuộc bầu cử.

